

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.10 น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก ชั้น 2

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายเกียรติชัย นอกสระ	ประธานสภา อบต.โนนกกอก	เกียรติชัย นอกสระ	
2	นายอำมร พลชาติ	รองประธานสภา อบต.โนนกกอก	อำมร พลชาติ	
3	นายสุริยา วิญญาองค์	สมาชิกสภา อบต. โนนกกอก หมู่ที่ 10	สุริยา วิญญาองค์	
4	นายวุฒิ วังสระ	สมาชิกสภา อบต. โนนกกอก หมู่ที่ 7	วุฒิ วังสระ	
5	นายอุเทน นามโพธิ์	สมาชิกสภา อบต. โนนกกอก หมู่ที่ 2	อุเทน นามโพธิ์	
6	นางสาวลำไย ยืนยาว	สมาชิกสภา อบต. โนนกกอก หมู่ที่ 6	ลำไย ยืนยาว	
7	นายประยูร พันธุ์ยาง	สมาชิกสภา อบต. โนนกกอก หมู่ที่ 5	ประยูร พันธุ์ยาง	
8	ร.ต.สมสันต์ พันธุ์ยาง	สมาชิกสภา อบต. โนนกกอก หมู่ที่ 4	ร.ต.สมสันต์ พันธุ์ยาง	
9	นายสมชาย เลิศขามป้อม	สมาชิกสภา อบต. โนนกกอก หมู่ที่ 3	สมชาย เลิศขามป้อม	
10	นายธนุสร ลอยเมืองกลาง	สมาชิกสภา อบต. โนนกกอก หมู่ที่ 9	ธนุสร ลอยเมืองกลาง	

ผู้เข้าร่วมการประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายศุภกรณ์ วังสระ	นายก อบต. โนนกกอก	ศุภกรณ์ วังสระ	
2	ส.ต.ท.อุเทน สदान	ปลัด อบต. โนนกกอก	ส.ต.ท.อุเทน สदान	
3	นายสมดี บัวสระ	ประธาน อสม. หมู่ที่ 10	สมดี บัวสระ	
4	นายประดิษฐ์ เก้าเขียว	ที่ปรึกษา นายก อบต. โนนกกอก	ประดิษฐ์ เก้าเขียว	
5	นายประเสริฐ โพธิ์พัฒน์	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6	ประเสริฐ โพธิ์พัฒน์	
6	นางกองสี เครือคำ	ประธาน อสม. หมู่ที่ 5	กองสี เครือคำ	
7	นางบัญญัติ บุญเลิศ	ประธาน อสม. หมู่ที่ 8	บัญญัติ บุญเลิศ	
8	นายประจวบ ใสดี	ผอ.ร.ร.บ้านเมืองกลางฯ	ประจวบ ใสดี	
9	นายเดชจักรภพ แจ็งคำ	ผอ.ร.ร.โนนเห็ดไค	เดชจักรภพ แจ็งคำ	
10	นายสำเร็จ ทัดไทย	ครูโรงเรียนโนนกกอกวิทยา	สำเร็จ ทัดไทย	
11	นางวิศรา ตั้งถิ่น	ผอ.รพสต. โนนกกอก	วิศรา ตั้งถิ่น	
12	นายอนุชา แก้วเมืองกลาง	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1	อนุชา แก้วเมืองกลาง	
13	นายสุวรรณ โคตรโนนกกอก	เลขานุการ นายก อบต.โนนกกอก	สุวรรณ โคตรโนนกกอก	
14	นายวศิน กางสูงเนิน	รองนายก อบต.โนนกกอก	วศิน กางสูงเนิน	
15	ว่าที่ร้อยตรีมงคล ศิลประกอบ	ผอ.ร.ร.บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์	ว่าที่ร้อยตรีมงคล	
16	นางสายรุ่ง แสนสระ	ประธาน อสม. หมู่ที่ 4	สายรุ่ง แสนสระ	
17	นางรุ่งนภา โคตรโนนกกอก	ประธาน อสม. หมู่ที่ 2	รุ่งนภา โคตรโนนกกอก	

เริ่มประชุม เวลา 09.10 น.

ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม

นายเกียรติชัย นอกสระ ประธานสภา อบต.โนนกกอก ได้แจ้งว่าวันนี้เป็นการประชุมสภา อบต.โนนกกอก

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งมีระเบียบวาระที่สำคัญ ที่จะให้ที่ประชุมสภา อบต.โนนกกอก รับทราบ

และแจ้งว่ามีระเบียบวาระการประชุมอะไรบ้าง แล้วได้ประชุมตามระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ไม่มี

นายเกียรติชัย นอกสระ ประธานสภา อบต.โนนกกอก ประธานไม่มีเรื่อง แจ้งให้ทราบ ขอเชิญเลขานุการ สภา อบต.โนนกกอก

ส.ต.ท.อุเทน สถาน ปลัด อบต.โนนกกอก ในห้วงต่อไปจะเป็นเทศกาลของวันเข้าพรรษา จะมีกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ ที่ท้องถิ่นจะเข้าร่วมกันจัดกับหมู่บ้าน ประกอบกับนโยบายจากรัฐบาล อำเภอที่จะมีกิจกรรมเน้นเรื่องของการที่จะให้ตำบลโนนกกอกแก้ไขปัญหาเสพติด และขอให้ช่วยกัน ลดละเลิกอบายมุขช่วงเข้าพรรษา อบต.โนนกกอก ขอแจ้งให้ที่ประชุมสภา ทราบถึงการที่จะขอความอนุเคราะห์จากทุกหมู่บ้านเข้าร่วม โครงการ “งดบุหรี่ งดสุรา และยาเสพติด ช่วงเข้าพรรษา” จะได้เชิญทุกหมู่บ้านร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง และจะอาราธนาในมนต์เจ้าอาวาสวัดบุปผาราม เจ้าคณะตำบลโนนกกอกร่วมเป็นพยานในการลงนามครั้งนี้ด้วย

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

นายเกียรติชัย นอกสระ ประธานสภา อบต.โนนกกอก ขอเชิญเลขานุการ สภา อบต.โนนกกอก

ส.ต.ท.อุเทน สถาน ปลัด อบต.โนนกกอก รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา คือ การประชุมสภา อบต.

โนนกกอก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 1 เมษายน 2565 มีสมาชิก อบต.ผู้มาประชุม 9 คน ลาไม่มาประชุม 1 คน เรื่องเสนอใหม่ ที่สมาชิกสภา อบต.โนนกกอก ได้เห็นชอบ และได้ให้การอนุมัติโดยย่อ มีดังนี้

1. อนุมัติเปลี่ยนแปลงคำซึ่งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองช่าง คือเปลี่ยนแปลงความยาวของถนนคอนกรีต บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ที่ 5 เดิมยาว 238 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 952 ตารางเมตร แก้ไขใหม่ยาว 235 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 940 ตารางเมตร

2. อนุมัติเปลี่ยนแปลงคำซึ่งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองช่าง คือเปลี่ยนแปลงความยาวของถนนคอนกรีต บ้านโสกเชือก หมู่ที่ 3 เดิมยาว 300 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร แก้ไขใหม่ยาว 239 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 956 ตารางเมตร

3. สภากองการบริหารส่วนตำบลโนนกกอกเห็นชอบที่จะให้หน่วยงานอื่น จะมาเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ของโรงเรียนโนนกกอกวิทยา หรือความหมายคือเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่า ตามมาตรา 54 ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484

4. อนุมัติ เปลี่ยนแปลงคำซึ่งแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 (การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one แบบประมวลผล ของสำนักปลัด จำนวน 2 เครื่อง และของกองสาธารณสุข การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one แบบประมวลผลจำนวน 2 เครื่อง )

5. เห็นชอบการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 13 จำนวน 17 แผนงาน โครงการ

6. สภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก เห็นชอบการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่า ตามมาตรา 54

แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 จำนวน 40 โครงการ

นายเกียรติชัย นอกสระ ประธานสภา อบต.โนนกกอก หลังจากที่เลขานุการสภา อบต.โนนกกอก ได้ชี้แจงในรายงาน

การประชุมครั้งที่ผ่านมา คือ การประชุมสภา อบต.โนนกกอก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 1

เมษายน 2565 จะมีท่านใดสอบถาม อภิปรายเพิ่มเติม ถ้าไม่มี ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการลงมติ

มติที่ประชุมสภา อบต.โนนกกอก มีมติเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา คือ การประชุมสภา อบต.

โนนกกอก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 1 เมษายน 2565 จำนวน 10 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระชู้ถ้ำม ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นแต่งตั้ง พิจารณาแล้วเสร็จ ไม่มี

นายเกียรติชัย นอกสระ ประธานสภา อบต.โนนกกอก ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอใหม่ 5.1 พิจารณานุมัติโอน

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 (กองสาธารณสุข) โอนไปตั้งจ่ายเพื่อซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ขอเชิญนาย

อบต.โนนกกอก

นายสุภกรณ์ วงษ์สระ นายก อบต.โนนกกอก กองสาธารณสุข ขอโอนไปตั้งจ่ายเพื่อซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน โดยมี

รายละเอียดที่ได้แจกให้กับที่ประชุม คือ ลดจากหมวดเงินเดือนๆ งบประมาณเดิมที่ตั้งไว้ 752,100 บาท

งบประมาณก่อนโอนลด จำนวน 349,900 บาท จำนวนที่ขอโอนลดออกไปจำนวน 59,000 บาท เพื่อขอไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ จัดซื้อค่าครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน ราคา 59,000 บาท

นายเกียรติชัย นอกสระ ประธานสภา อบต.โนนกกอก หลังจากที่นายก อบต.โนนกกอก ได้ชี้แจงการ โอนลดและโอน

เพิ่มงบประมาณ ขอเชิญที่ประชุม ชักถาม อภิปราย

นายสุริยา วิญญาญงค์ สมาชิกสภา อบต.โนนกกอก หมู่ที่ 10 ราคาเครื่องพ่นหมอกควัน 59,000 บาท จะสามารถซื้อได้

จำนวนกี่เครื่อง

นายสุภกรณ์ วงษ์สระ นายก อบต.โนนกกอก ซื้อได้จำนวน 1 เครื่อง ตามราคากลางในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่อาจจะ

ประหยัดงบประมาณไม่ซื้อเต็มทั้งราคา 59,000 บาท ก็ได้

นายเกียรติชัย นอกสระ ประธานสภา อบต.โนนกกอก ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย ชักถามเพิ่มต่อไปจะเป็นขั้นตอนการลงมติ

มติที่ประชุม สภา อบต.โนนกกอก นุมัติ โอนลดจากหมวดเงินเดือนๆ จำนวน 59,000 บาทเพื่อขอไปตั้งจ่ายเป็นรายการ

ใหม่ จัดซื้อค่าครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน ราคา 59,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง ตามข้อความใหม่

จำนวน 10 เสียง

นายเกียรติชัย นอกสระ ประธานสภา อบต.โนนกกอก ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอใหม่ 5.2 พิจารณานุมัติโอน

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 (กองช่าง) โอนงบประมาณในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา ในโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 ขอเชิญนาย อบต.โนนกกอก

นายสุภกรณ์ วงษ์สระ นายก อบต.โนนกกอก ตามเอกสารใบขออนุมัติแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณของกองช่าง

เพื่อเปลี่ยนแปลง สถานที่ก่อสร้างและเปลี่ยนแปลงในรายการก่อสร้าง แต่งบประมาณเท่าเดิม มีรายละเอียด ดังนี้

ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 สายบ้านนายสุต สุข

สนิท ถึงบ้านนายทองสุข ขันทอง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 105 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบถนน คสล.อบต.โนนกกอก เลขที่ 3/2564 กำหนด

งบประมาณ 52,000 บาท

ข้อความใหม่ จุดที่ 1 เถลานเอนกประสงค์ บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 ให้ได้พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 82.50 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต. โนนกอก กำหนด งบประมาณ 29,000 บาท

2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนน คสล.เดิม ถึงที่นางสมสวน ทางสูงเนิน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 45 ตารางเมตร งบประมาณ 23,00 บาท รวมงบประมาณก่อสร้างทั้ง 2 จุด 52,000 บาท

นายเกียรติชัย นอกสระ ประธานสภา อบต. โนนกอก หลังจากที่ยายก อบต. โนนกอก ได้ชี้แจงการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณ ขอเชิญที่ประชุม ชักถาม อภิปราย

นายสุวรรณ โคตร โนนกอก เลขานุการนายก อบต. โนนกอก ขออนุญาตเพิ่มเติมจากท่านนายก อบต. โนนกอก คือพื้นที่เดิม ที่ไม่สามารถก่อสร้างได้ เนื่องจากติดปัญหาเรื่องพื้นที่ แต่ ณ ปัจจุบัน ทาง อบต. ได้นำหินคลุกไปแก้ไขความเดือน ร้อนความเดือนร้อนของชาวบ้านที่ถนนเป็นหลุมบ่อแล้ว

นายเกียรติชัย นอกสระ ประธานสภา อบต. โนนกอก ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย ชักถามเพิ่มต่อไปจะเป็นขั้นตอนการลงมติ มติที่ประชุม สภา อบต. โนนกอก อนุมัติ ให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง เพื่อก่อสร้างพื้นที่และรายการใหม่ ตามข้อความ ใหม่ จำนวน 10 เสียง

นายเกียรติชัย นอกสระ ประธานสภา อบต. โนนกอก ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่น ๆ ขอเชิญที่ประชุมนำเสนอปัญหาความ เดือดร้อนของราษฎร และหารือในประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของ อบต. ในการที่จะไปช่วยเหลือ แก้ไข

นายศุภกรณ์ วังสระ นายก อบต. โนนกอก อบต. โนนกอก ได้รับหนังสือ แจ้งเรื่อง ที่ราษฎรบ้านสระ หมู่ที่ 6 ได้รับความ เดือดร้อน ในเรื่องในช่วงนี้เครื่องเสียง หรือระบบเสียงตามสายไม่ได้ยิน ชำรุด ขอให้ อบต. โนนกอก ไปช่วยแก้ไข ให้ ก็จะให้ช่าง ออกไปสำรวจในช่วงบ่ายของวันนี้

นายธนูสร ลอยเมืองกลาง สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ที่ 9 (1) ช่วงที่มีฝนตกชุก มีน้ำไหลหลากมาจากภูกระแต เพื่อที่จะมาลงที่ห้วยหามแห น้ำไหลลงลำห้วยไม่ทัน ท่อระบายน้ำไม่เพียงพอ จะขอเพิ่มเติมท่อระบายน้ำตรง บริเวณที่นาของนายอำคา ลอยเมืองกลาง

(2) ถนนดิน ที่เป็นเส้นทางรอบวัดพระเจ้าอู่ย มีอยู่จุดหนึ่งน้ำกัดเซาะ เข้ามาครึ่งถนนแล้ว ชาวบ้านสัญจร ไปมาลำบาก ขอให้ทาง อบต. ช่วยไปแก้ไขให้ด้วย

นางวิศรา ตั้งถิ่น ผอ.รพสต. โนนกอก ขอขอบคุณอบต. โนนกอก ที่ได้อนุเคราะห์ประมาณการรายละเอียดเพื่อขอ งบประมาณมาตีฝ้าเพดานหลังคา โดยกองช่าง และได้ดำเนินการเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในห้วงต่อไปรพสต. โนนกอก จะมีการประเมิน รพสต. แต่ยังมีข้อที่ต้องปรับปรุงแก้ไข คือ ถนนทางเข้าออกรพสต. เป็นหลุมบ่อ ขอให้ ทาง อบต. โนนกอก ช่วยพิจารณาแก้ไขให้ด้วย

นายประยูร พันธุ์ยาง สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ที่ 5 เนื่องจากถนน คสล.เดิม ที่อยู่ด้านที่สาธารณะ ทิศตะวันตกของ หมู่บ้าน มีน้ำท่วมขัง เนื่องจากถนนสองฝั่ง ชาวบ้านทั้งสองข้างถนนดินสูงกว่าระดับถนน น้ำท่วมขังไหลไปไหน ไม่ได้ ขอให้ทาง อบต. โนนกอก ช่วยพิจารณาแก้ไขให้ด้วย

นายอุเทน นามโพธิ์ สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ที่ 2 เนื่องจาก เกษตรกร บ้านนงเจ้า หมู่ที่ 2 บ้านเมืองกลาง และบ้าน โนนสุขสันต์ ที่ใช้น้ำจากลำห้วยหามแห และฝายตัวนี้ แจ้งว่าฝายน้ำล้นอยู่จุดหนึ่ง ชำรุด น้ำไหลกัดเซาะ เป็น โพรง รั่วซึม ช่วงนำไหลหลากคาดว่าน้ำจะกัดเซาะเสียหายมากกว่าเดิม ขอให้ทาง อบต. โนนกอก ช่วยพิจารณา แก้ไขให้ด้วย

นายอนุชา แก้วเมืองกลาง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 (1) ขอขอบคุณ อบต. โนนกอก ที่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหานำงบประมาณก่อสร้างถนน ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ในบางจุด แล้วจึงได้รับพิจารณานำงบประมาณไปแก้ไขให้กับชาวบ้านในจุดอื่น ๆ

(2) ขอขอบคุณ ที่ได้นำงบประมาณไปแก้ไขความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน ในแผนงานที่จะนำหินคลุกไปซ่อมแซมถนน เข้าสู่พื้นที่การเกษตร ทั้ง 3 เส้นทาง แต่ถนนเหล่านี้ที่แล้งมาเกิดการชำรุดส่วนหนึ่งเกิดจากรถบรรทุกอ้อยจากเขตนับซื้ออ้อยที่มาตั้งด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้านแล้วขนย้ายบรรทุกอ้อยด้วยพิกัดน้ำหนักที่มากเกินไปกว่าถนนในหมู่บ้านจะรับได้แล้วขับผ่านถนนของหมู่บ้านทำให้ถนนเกิดการชำรุดอย่างรวดเร็ว ทั้งที่ถ้าบรรทุกอ้อยด้วยน้ำหนักที่ไม่ใช่รถบรรทุก 10 ล้อ รถบรรทุกพ่วง จะยังคงสภาพที่ดีและอายุการใช้งานได้นานมากกว่านี้ ได้เคยไปสอบถามเขตนับซื้อ เรื่องความรับผิดชอบที่ถนนชำรุดเพราะการที่รถบรรทุกอ้อยของเขตนับซื้อบรรทุกน้ำหนักเกินก็ได้รับคำตอบว่าเคยนำงบประมาณให้ทางผู้นำบางคนไปแล้วเรื่องการนำไปซ่อมแซมถนน แต่ทางผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ไม่เคยได้รับงบประมาณจากเขตนับซื้อแต่อย่างใด

(3) จากนโยบายของหน่วยงานยาเสพติด ปปส. และของหน่วยงานอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ได้คัดเลือกเอาตำบลโนนกอก เป็นตำบลนำร่อง ถ้าหากมีแผนงานใดที่จะให้ อบต. นำงบประมาณไปช่วยดำเนินการก็ขอให้ทาง อบต. โนนกอกได้พิจารณาช่วยเหลือ

(4) เรื่องการที่เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ได้ปลูกอ้อยใกล้ติดกับที่อยู่อาศัยบ้านเรือนของชาวบ้าน แล้วฉีดพ่นยาฆ่าหญ้าในแปลงอ้อยของตนเองแต่ชาวบ้านที่ติดกับแปลงอ้อยเกิดความเดือดร้อน เกิดกลิ่นรำคาญ บางที่เกิดการเจ็บป่วยจากกลิ่นไอของยาฉีดฆ่าหญ้าด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ไปเตือนก็ไม่ได้ โกรธให้ผู้ใหญ่บ้าน ขอให้ทาง อบต. ช่วยหาทางแก้ไข

(5) เรื่องการซ่อมแซมฝายน้ำล้น ห้วยหามแห ที่เกษตรกร หมู่ 1 หมู่ 2 และหมู่ที่ 9 ใช้ร่วมกัน ก็ขอให้ทาง อบต. ช่วยไปดูแล ซ่อมแซมให้ด้วยกลัวว่าจะเสียหายมากกว่าเดิม

(6) ได้รับทราบข้อมูลจากการไฟฟ้าว่าถ้าหากชาวบ้านเกษตรกรอยากได้รับการขยายไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่การเกษตร การไฟฟ้ามีงบประมาณที่จะเนนการให้แต่ต้องให้ท้องถิ่นสมทบด้วยในโครงการดังกล่าว

(7) มีองค์การการกุศลเข้ามาเรียไรในหมู่บ้าน ได้ขอคูบัตรประจำตัว แต่ไม่มี จึงขอถ่ายรูปบัตรประชาชนด้วยโทรศัพท์ และให้องค์กรประกาศเอง คิดอยู่เหมือนกันว่าจะเป็นแกงค์หลอกลวงไหม ต้มตุ๋นไหม

(8) จากการประชุมในเรื่องโครงการให้ตำบลโนนกอกนำร่องในเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติด ถ้าหากว่าผู้เสพต้องการเลิกและสมัครใจเข้าบำบัดรักษาให้เข้าไปรับการคัดกรองที่รพสต. ก่อนเพื่อส่งต่อให้กับหน่วยงานที่รักษาแล้วทางรพสต. โนนกอก มีขั้นตอน ปฏิบัติอย่างไรในเรื่องนี้

ร้อยตรีสมสันต์ พันธุ์ยาง สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ที่ 4 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 ได้ลงพื้นที่การเกษตรและเห็นถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรหลาย ๆ เส้นทางของบ้านเปือย หมู่ที่ 4 ชำรุด เช่น เส้นทางหนองอีตู๋/หนองไผ่ล้อม/หนองนาดี/ขั้วกระถิน/คอนธาตุ/หนองหญ้าขาวนง/วังสาคร ฯลฯ และขอให้ อบต. ช่วยปรับปรุงหอดังประปาที่มีอายุการใช้งานมานานแล้วให้มีสภาพที่แข็งแรงกว่าเดิม

นายสมชาย เลิศขามป้อม สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ที่ 3 (1) ขอให้ทาง อบต. ช่วยดำเนินการที่จะป้องกันกลุ่มเด็ก เยาวชน จับกลุ่มมั่วสุม ที่บริเวณสะพานทางเชื่อมระหว่าง หมู่ 3 กับหมู่ที่ 7 และก็ได้รับทราบมาว่าแต่ไม่มีหลักฐาน ว่าเมื่อมั่วสุมแล้วกลุ่มนี้แหละทูป ทำลายป้ายบอก ป้ายเตือนการจราจร หรือป้ายอื่น ๆ ที่ติดตามบริเวณนั้นด้วย บางทีดีหนึ่ง ดีสอง ก็ก่อความเดือดร้อน ราคารักษาถนนขับซีรอมอเตอร์ไซค์เสียงดัง รบกวนชาวบ้าน เคยมีพ่อ แม่ นำเงินที่ถูกไปค้างค่ายาบ้าไปใช้ให้กับผู้ชายมาแล้ว หรือบางทีลูกหลาน ญาติ อาละวาด แจ้ง 191 ก็ไม่มา แจ้ง 1669 ก็ว่าเหตุยังไม่เกิด ขอสนับสนุนโครงการเดิมที่อบต. โนนกอกตรวจร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บ้านเดื่อ รวมทั้งผู้นำด้วย แล้วจัดหาเบี่ยงเสียงให้กับผู้ออกรตรวจร่วมเป็นการป้องปรามเรื่องอาชญากรรมต่างๆ ได้ดีมาก

(2) ตามที่ ผอ.รพสต. โนนกอก ขอความอนุเคราะห์ทาง อบต. โนนกอก ไปซ่อมแซมถนนภายใน รพสต. ทางเข้าออก เพราะว่าเดิมถนนทางเข้าออกรพสต. โนนกอกที่ก่อสร้างเป็นถนน คสล. ไว้แต่เดิม เริ่มชำรุด ทรุดตัว แตก เป็นจุด ๆ ฝนตกลงมาเกิดน้ำท่วมเป็นแอ่งน้ำ เกิดความไม่สะดวกกับผู้มีรับบริการ ช่วยขอให้แก้ไข

(3) อยากหาหรือในเรื่องของการเรียโรจากมูลนิธิฯ หรือองค์กรการกุศลอื่น ๆ ในหมู่บ้านต่าง ไม่ควรให้องค์กรการกุศลมาประกาศเอง ควรที่ให้ผู้นำประกาศเอง และควรพิจารณาให้รอบคอบ ถัดก่อนที่อนุญาตให้องค์กรการกุศลนั้นเข้ามาเรียโรในหมู่บ้านของตน

นายเดชจักรภพ แจ้งคำ ผอ.ร.ร.บ้าน โนนเห็ด ไคล (1) ขอขอบคุณอบต. โนนกอก ที่ทางช่างไฟฟ้าไปซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ในโรงเรียนให้

(2) ตามที่โรงเรียนได้เคยนำเสนอแผนงานในการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายเพื่อให้นักเรียนและชาวบ้าน ได้มาออกกำลังกายในปั้บประมาณ พงศ. 2565 ทางอบต.ก็ได้บรรจุในงบประมาณแล้ว ขอขอบคุณมาก

(3) ในปั้บประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มพื้นที่การศึกษาตำบลโนนกอก ได้ขอรับการสนับสนุน งบประมาณ ในแผนงานโครงการ ต่าง ในห้วงนี้กลุ่มก็จะดำเนินการตามแผนงานที่ได้ของงบประมาณไว้ เพื่อไปดำเนินการ เช่น การอบรมคุณธรรม จริยธรรม โครงการพี่สอนน้อง โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และการแข่งขันกีฬาของเด็กนักเรียน

(4) ในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปีนี้ อบต. โนนกอก จะดำเนินกิจกรรม ในรูปแบบใดเพื่อที่โรงเรียนจะได้เตรียมการเข้าร่วมกิจกรรม

(5) การที่พบผู้ป่วยที่ติดยาเสพติด ถ้าญาติจะส่งเข้าบำบัดรักษา ต้องประเมินก่อนว่าผู้เสพมีอาการแบบ ไหน ถ้าเกิดการคุ้มคั้งต้องแจ้งไปที่ 191 ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวไปรักษา แต่ถ้าเป็นผู้ป่วยพอพุดรู้เรื่องอยากแจ้ง ก็แจ้ง หมายเลข 1669 เพื่อเข้ารับการบำบัดรักษา และญาติไม่ควรที่จับผู้ป่วยไปส่งด้วยตนเองที่โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่น ญาติต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง ถ้าไม่ผ่านการส่งตัวจาก โรงพยาบาลในพื้นที่ก่อน

นายประจวบ ใสดี ผอ.ร.ร.บ้านเมืองกลางวิทยา (1) ขอขอบคุณ อบต. โนนกอก ที่ได้จัดสรรงบประมาณ ในงบสพสข. ภาค การมีส่วนร่วมของประชาชน ในกิจกรรมลดการแพร่ระบาดของโรค ไข้เลือดออก ทางโรงเรียน ได้ทำเป็นลักษณะ กิจกรรมเรียนรู้ธนาคารน้ำใต้ดิน เพราะที่ผ่านมามีพื้นที่โรงเรียนเป็นพื้นที่ต่ำ ฝนตกน้ำจะไหลมารวมตัวกัน จำนวน มาก ไหลระบายไม่ทัน เกิดน้ำท่วมขังในบริเวณโรงเรียน เป็นแหล่งน้ำทีุ่งจะมารวมไข แล้วทำให้เกิดยุงจำนวนมาก ธนาคาร น้ำใต้ดินจึงเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะเป็นการลดการแพร่ระบาดของการแพร่พันธุ์ยุงลาย ได้ เป็นอีกทางหนึ่ง ตอนนีรอกการทดสอบจากฤดูฝนที่จะมาถึง

(2) ขอเรียนสอบถามทาง อบต. ว่าถ้าหากสิ่งปลูกสร้าง หรือว่าถนนภายใน โรงเรียนชำรุด จะให้อบต.นำงบ มาก่อสร้างได้หรือไม่

นายวัชรินทร์ ทองคนทา ผอ.ร.ร. บุปผาราม (1) ขอขอบคุณ อบต. โนนกอก ที่ได้ช่วยเหลือในการจัดทำโครงการโคกหนองนาโมเดล จากที่ท่านรัฐมนตรีอุดมศึกษาฯ มาเยี่ยมโคกหนองนาบุพผารามโมเดลไปแล้ว ท่านรัฐมนตรีอุดมศึกษาฯ ได้นำบรรยากาศโคกหนองนาโมเดลไปนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสนใจ อาจจะมาเยี่ยมที่โคกหนองนาบุพผารามโมเดล คงต้องให้ทาง อบต. โนนกอกช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้ของตำบล โนนกอก และของอำเภอเกษตรสมบูรณ์ และคงต้องเพิ่มเติมสิ่งอำนวยความสะดวก สิ่งปลูกสร้าง เช่น อาคารโดม ห้องน้ำ เพื่อใช้เป็นสถานที่อบรม สัมมนา ศูนย์การเรียนรู้ รองรับผู้มาทัศนศึกษาในโอกาสข้างหน้า และน้ำบ่อบาดาลอยากให้มีระบบโซล่าเซลล์ และพัฒนารื้อด้านหน้าของศูนย์การเรียนรู้ให้เกิดความสวยงาม

นายสุริยา วิญญาญงค์ สมาชิกสภา อบต. โนนกอก หมู่ที่ 10 (1) ขอขอบคุณ อบต. โนนกอก ที่ได้พิจารณาจะนำงบประมาณไปซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรของชุมชนบ้านสระ ทั้ง 4 หมู่

(2) จากที่ อบต. โนนกอกได้นำกระจกโค้งกรมไปติดตั้งทางร่วมทางแยก ณ ปัจจุบันเกิดการชำรุดเสียหายไปแล้ว ขอให้ อบต. ดำเนินการแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุทางร่วมทางแยกด้วย

ว่าที่ร้อยตรีมงคล สิดประภอบ ผอ.ร.ร. บ้านสระห้วยยางอุบลรัตน์ จากข้อมูลของเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ที่มาฉีดวัคซีนป้องกัน โรคปากเท้าเปื่อยให้กับกระบือ และอาจมีการกำลังเกิดการระบาดของโรคปากเท้าเปื่อยในสัตว์มีกีบ จึงขอให้เกษตรกรรมสัตว์ระมัดระวังสัตว์เลี้ยงของตนเอง

นายสุวรรณ โคตร โนนกอก เลขานุการนายก อบต. โนนกอก (1) ขอเพิ่มเติมประเด็นที่ท่านสมาชิก อบต. โนนกอก หมู่ที่ 9 ได้กล่าวไป คือ เมื่อฝนตกน้ำไหลหลากจากภูกระแต แล้วไหลไม่ทัน ท่วมขังพืชผลทางการเกษตรริมคันคูลำห้วยหามแห เห็นควรให้มีท่อระบายน้ำตามที่ร้องขอ และประเด็นที่ถนนรอบวัดพระเจ้าอุ๊ยถูกกัดเซาะอีกสาเหตุหนึ่งคือทางวัดพระเจ้าอุ๊ยเปิดน้ำบาดาลมาใช้แล้วเมื่อเพียงพอแล้วไม่ปิดน้ำทำให้น้ำไหลลงผ่านถนน แล้วถนนเกิดความเสียหาย

(2) เรื่องของการรับความช่วยเหลือด้านประมง ช่วงนี้จะมีรถขายพันธุ์ปลาตามตะเวนขายตามหมู่บ้านถ้าเกษตรกรที่ได้เลี้ยงปลาในบ่อซื้อพันธุ์ปลาขอให้มีใบเสร็จค่าพันธุ์ปลาจากพ่อค้าด้วย เพื่อประกอบในการขอรับการช่วยเหลือกรณีน้ำท่วมไหลหลากบ่อปลาที่เลี้ยงไว้เสียหาย ที่สำคัญคือการทำประกันที่ภาพถ่ายบ่อปลาที่เลี้ยงไว้ตอนน้ำไม่ท่วมและช่วงน้ำท่วมไหลหลากและเกษตรกรต้องขอขึ้นทะเบียนด้านประมงไว้ด้วย

นายศุภกรณ์ วังสระ นายก อบต. โนนกอก เรื่อง การเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด โลกและการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคในสถานศึกษาให้ปลอดภัย อบต. ชี้แจงแทน

ส.ต.ท. อุเทน สถาน ปลัด อบต. โนนกอก (1) กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด โลกในส่วนที่อบต. โนนกอก ปีนี้ไม่ได้พาโรงเรียนเดินรณรงค์ แต่ที่ได้ดำเนินการมาแล้ว คือจัดทำป้ายไว้นิลแล้วไปถ่ายรูปพร้อมกับท่านนายอำเภอเกษตรสมบูรณ์และนักเรียนโรงเรียน โนนกอกวิทยา กับผู้นำที่หน้าโรงเรียน โนนกอกวิทยามาแล้ว และก็จะนำป้ายไว้นิลไปถ่ายรูปพร้อมกับโรงเรียนต่าง ๆ ในโอกาสต่อไปจะนัดหมายกับโรงเรียนต่าง ๆ ไปอีกครั้ง

(2) การก่อสร้าง การปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภคในสถานศึกษา ปกติทำไม่ได้เพราะโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมไม่ได้ขึ้นตรงต่ออบต. เพราะมีหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ กำกับดูแลงบประมาณอยู่แล้ว ถ้าหาก อบต. จะไปก่อสร้างได้ ต้องให้หน่วยงานที่กำกับดูแลอนุญาตก่อน ถ้ามไปที่หน่วยงานที่กำกับดูแลก่อนว่ามีงบประมาณหรือไม่ ถ้าหน่วยงานที่กำกับดูแลตอบมาแล้วว่าไม่มีงบประมาณมาดูแลแล้วจึงเข้าสู่กระบวนการที่จะทำแผนงาน โครงการของอบต.

นายศุภกรณ์ วังสระ นายท อบต. โนนกอก (1) กรณีเมื่อมีฝนตกชุก น้ำไหลหลากมาจากภูกระแต ได้ขอให้นำท่อระบายน้ำ เพื่อระบาย ลงสู่ห้วยหามแห จะให้ช่างออกไปสำรวจดูก่อน

(2) ถนนดิน ที่เป็นเส้นทางรอบวัดพระเจ้าอู่ย สาเหตุหนึ่งก็เป็นไปตามที่เลขานุการนายก อบต.กล่าวไว้ น้ำในวัดไหลป่า และประกออบกับเกษตรกรชุกหรือ ไถไถลี้กับขอบถนนกินไป คงต้องให้ผู้เฝ้าและท่านสมาชิก อบต. ร่วมกันออกไปพุดคุยเตือนเกษตรกรอีกครั้ง

(3) ถนน คสล.เดิม ของหมู่ที่ 5 เดิมก็ไม่มีน้ำท่วมขัง แต่พอชาวบ้านถนนดินในที่ดินตัวเองน้ำไม่รู้จะไหลไปทางไหน มีน้ำขัง ที่จริงแล้วถ้าหากทางผู้นำและสมาชิก อบต. ไปขอร้องขุดน้ำให้ไหลไปตามไหล่ถนนก็น่าจะ แก้ไขปัญหาได้ ถ้าหาก อบต. นำงบไปเสริมผิวถนน คสล. ขึ้นมาอีก ชาวบ้านถนนดินอีก ปัญหาถ่วงเกิดขึ้นมาอีก

(4) ฝ่ายน้ำล้นที่ไ้ร่วมกันระหว่าง หมู่ 1/9 และ 2 น้ำไหลหลากก็มีราษฎรมาทูลลง เกิดการกักเซาะไปเรื่อย ๆ คงต้องออกไปดูด้วยกันหลาย ๆ ฝ่ายเพื่อทำความเข้าใจแล้วปัญหาจะ ไม่ได้เกิดทำนองเดียวกันอีก

(5) เรื่องถนนชำรุดจากรถบรรทุกอ้อย ทางอบต. จะได้เชิญเจ้าของเครนอ้อยมาพุดคุยกันอีกครั้ง

(6) จากนโยบายของหน่วยงานยาเสพติด ปปส. และของหน่วยงานอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ได้คัดเลือกเอา ตำบลโนนกอก เป็นตำบลนำร่อง อบต. โนนกอกก็พร้อมที่จะสนับสนุนในด้านงบประมาณ การตรวจร่วมระหว่าง ผู้นำร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจของสภ. บ้านเตื่อที่ผ่านมาก็ป้องปรามได้ดี เหตุการณ์ด้านอาชญากรรม ๆ ก็เงียบ วัชรุ่น ไม่ออกมาแล้วสูม พอหยุดก็กลับมาอีก คงต้องหารือกับสภ. บ้านเตื่ออีกรอบ

(7) เรื่องการที่เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ได้ปลูกอ้อยใกล้ติดกับที่อยู่อาศัยบ้านเรือนของชาวบ้าน แล้วฉีดพ่นยาฆ่าหญ้าในแปลงอ้อยของตนเองแต่ชาวบ้านที่ติดกับแปลงอ้อยเกิดความเดือดร้อน เคยให้คำแนะนำท่านผู้ใหญ่บ้าน ไปพุดคุยกันในหมู่บ้านออกเป็นกฎของประชาคมหมู่บ้านจะดีกว่า

(8) การขยายไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่การเกษตร การไฟฟ้ามีงบประมาณที่จะเนิการให้แต่ต้องให้ท้องถิ่นสมทบด้วยในโครงการดังกล่าว จะสอบถามรายละเอียดไปทำการ ไฟฟ้า เพื่อหาแนวทางดำเนินการ

(9) เรื่องของการนำผู้เสพยาที่หลอน ทำร้ายญาติ ทำลายข้าวของ ต้องประเมินก่อนตามที่ได้มีผู้กล่าวในที่ประชุมมาแล้วว่า ผู้เสพยามีอาการแบบไหน ถ้าเกิดการคุ้มคั่งต้องแจ้งไปที่ 191 ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวไปรักษา แต่ถ้าเป็นผู้ป่วยพอพุดรู้เรื่องอยากจะทำก็แจ้ง หมายเลข 1669 แต่บางที่ รถรับส่งผู้ป่วย EMS ไปรอนานแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ออกมา รถ EMS ก็ไม่กล้าเข้าไปจับ ไม่มีเครื่องมือ ถ้าหากกว่าผู้เสพยาต้องการเลิกและสมัครใจ เข้าบำบัดรักษาให้เข้าไปรับการคัดกรองที่รพส. ก่อนเพื่อส่งต่อให้กับหน่วยงานที่รักษา หรือต้องผ่านการส่งตัวจากโรงพยาบาลก่อน จะได้ไม่เสียเงินค่ารักษา

(10) ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรของบ้านเปือย หมู่ที่ 4 ที่ท่านสมาชิก อบต. นำเสนอ ก็ขอให้ท่านสมาชิก อบต. ไปหารือร่วมกับท่านผู้นำในที่ประชุมชาวบ้านว่าให้ลำดับความสำคัญก่อนหลัง เพื่อนำงบปี 2566 มาดำเนินการ ถ้าไปทำทุกเส้นทางใน หมู่ที่ 4 บ้านอื่นก็จะไม่มีงบประมาณไปพัฒนา ส่วนการปรับปรุงหอดังประปา ที่มีอายุการใช้งานมานานแล้วให้มีสภาพที่แข็งแรงกว่าเดิมก็จะให้ช่างไปดูก่อน

(11) การขอความอนุเคราะห์ทาง อบต. โนนกอก ไปซ่อมแซมถนนภายใน รพส. ให้ทางช่างไปดูก่อนว่า จะต้องดำเนินการอย่างไร

(12) สถานที่โคกหนองนาบุพาราม โมเดล อบต. โนนกอกก็คงช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้ของตำบลโนนกอก และของอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ต่อไป แต่ก็ต้องดูงบประมาณที่มีอยู่ จำนวนจำกัด ไปช่วยเหลือหมู่บ้านอื่น ๆ ด้วย



(13) เรื่องการเกิดอุบัติเหตุตามทางร่วมทางแยก แล้วขอให้พิจารณานำกระชกโค้งกรมไปติดตั้งทางร่วมทางแยก ต้องสำรวจดูก่อนว่าจุดไหนควรติดตั้งอุปกรณ์อะไร  
นายเกียรติชัย นอกสระ ประธานสภา อบต.โนนกกอก ถ้าไม่มีท่านใด เพิ่มเติมในวาระเรื่องอื่น ๆ ขอปิดการประชุม ถ้ามีการประชุมสภา อบต.โนนกกอกในวันต่อไป ในสมัยประชุมนี้จะทำหนังสือแจ้งอีกครั้ง

เลิกประชุม เวลา 11.00 น.

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(อุเทน สถาน)

ปลัด อบต.โนนกกอก / เลขานุการสภา อบต.โนนกกอก

(ลงชื่อ)



กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวลาไย ชื่นขาว)

สมาชิก อบต.โนนกกอก หมู่ที่ 6

(ลงชื่อ)



กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายวุฒิ วังสระ)

สมาชิก อบต.โนนกกอก หมู่ที่ 7

(ลงชื่อ)



กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายธนุสร ลอยเมืองกลาง)

สมาชิก อบต.โนนกกอก หมู่ที่ 9

มติที่ประชุมสภา อบต.โนนกกอก เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้เมื่อครั้งประชุมสภา อบต.โนนกกอก สมัยที่...๓...ครั้งที่...๒.../256.... วันที่ ๒๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายเกียรติชัย นอกสระ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก